

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ					
๑	นางสาวพนิตนาฏ อูพุฒินันท์	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒	นางสาวสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓	นางสาวนพพร ชัยพิชิต	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔	นายพันธพัฒน์ บุญมา	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕	นายอัศนัย เล่งอี่	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖	นางสาวนิรมล พรหมนิล	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗	นายวรัชต์ มัชฌิมบุรุษ	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๘	นายลือชา ลดาชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๙	นางสาวศุภางค์ คนดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑.๒ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
๑๐	นางสาววิสรวิสา รื่นไวย	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการลงนาม
๑๑	นายสุริยา สมจันทร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการลงนาม
๑.๓ ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ					
๑๒	นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๓	นางสาวโสภา อำนวรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑๔	นางสาววาทีตา พจณภัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑.๔ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๑๕	นางสาววิจิตรา มีเหลือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑.๕ ผู้ที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๑๖	นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล	อาจารย์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุผลการประเมิน
๑๗	นายสิทธิชัย ปัญญาใส	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สหเวชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุผลการประเมิน
๑๘	นางสาวปาจรีย์ มงคล	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุผลการประเมิน
๑๙	นายอานนท์ พัดเกิด	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุผลการประเมิน
๒๐	นายยุทธนา วงศาลาก	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๒๑	นางวิยะดา รัตนสุวรรณ	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๒	นายปรัชญา นวนแก้ว	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๓	นายไพศาล จีฟู	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๔	นายธีรชัย อำนวยลอเจริญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๕	นายณัฐวุฒิ พลอาสา	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๖	นายดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๗	นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๘	นายกิตติศักดิ์ แจ่มขีว	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๙	นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓๐	นายนิธิศ วณิชบุรณ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๑	นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เกษตรศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๒	นายอภิชาติ บัวกล้า	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๓	นายวรินทร์ รอมล้ำาญ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๔	นายวรเทพ แซ่ล่อง	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๕	นางสาวทวิวรรณ ศรีสุขคำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๖	นายกฤษณะ คูเทียม	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๗	นายณรงค์ ใจเที่ยง	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๘	นางสาวสนธยา สุขยิ่ง	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ					
๓๙	นายชาญชัย พรหมมี	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๐	นายกมลรัตน์ นนมนณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๑	นางสาวลอรรัตน พัวพิทยาเลิศ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๒	นายสิทธิพร สุวรรณมิตร	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๓	นางสาวชมนาด สิงห์หันต์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๔	นางสาวลำไย สีหามาตย์	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๕	นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น	อาจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๖	นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๗	นางสาวบุญทริกา เทพสุคนธ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๘	นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๙	นางอรพินท์ อินศวร	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๐	นางสาวธนาพร บุญมี	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๑	นางสาวสุภาพร ขำจันทร์	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๒	นายพีรพงษ์ สืบแสน	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๕๓	นางสาวพัชรียา อัมพุด	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๔	นายศรารุณี แสงคำ	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๕	นางสาวชยาณัญญ มณีวรรณ	อาจารย์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๖	นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ	อาจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๗	นายณัฐ นาเอก	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๘	นางเริงฤทัย ศิริรักษ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๙	นายเกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๖๐	นายศักดิ์สิทธิ์ อิมแมน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๖๑	นายประสิทธิ์ ซอล้ำเจียก	รองศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕. ผู้ที่อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ					
๖๒	นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว	รองศาสตราจารย์	เภสัชศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณา
๖. ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ					
๖๓	นายธนกันต์ สอนกัน	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๔	นายอาทิตย์ นันทขวาง	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗. ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ					
๖๕	นายกฤษฎา สารทอง	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๖๖	นางสาวศุภลักษณ์ อภัยยอด	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๖๗	นายพิษณุ เจนดง	อาจารย์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ